



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๗-๑๐๑๔๐ ต่อ ๑๐๒

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/๘๗๖ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ่อไร่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งในตัวชี้วัดที่ ๕ : การป้องกันการรับสินบน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อไร่ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศโรงพยาบาลบ่อไร่ เรื่อง
มาตรการป้องกันการรับสินบนและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลบ่อไร่ปลอดจากการทุจริตในการทำงาน และเพื่อให้หน่วยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลบ่อไร่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ โรงพยาบาลบ่อไร่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามและพิจารณาอนุมัติให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายวิสุทธิ์ เย็นฉ่ำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ




ทราบ/อนุญาต

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่

**แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลบ่อไร่**

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ : หน่วยงานมีการกำกับติดตามมาตรฐานและระบบในการป้องกันการรับสินบน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 1.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ 1.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 1.4 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 1.5 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล Link ภายนอก : https://boraihospital.com/ หมายเหตุ : เว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อไร่</p>	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายวิสุทธิ์ เย็นฉ่ำ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายภัทรพล บุญคู่) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายพัฒนพงศ์ เรืองขจิต) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	